



ที่ ลป ๐๗๑๙/๑๕๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเงา  
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๑๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สรุปลงสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคน ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยให้มีการสรุปลงสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางทราบ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเงา ได้ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และได้สรุปลงสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

RTZ

(นางสาวพิริยา ต้นวัชรพันธ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน  
พัฒนาการอำเภอเงา

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๒๖-๑๕๓๓



สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจาง จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	ผลการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารัตนราชกัญญา" และงานหัตถกรรม ระดับภาค	๑. จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดข้อมูลของ ผ้าและงานหัตถกรรมที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ได้แก่ ชื่อกลุ่ม ชื่อผู้ที่เข้าประกวด หากมีการปรับแก้ไข ให้ ดำเนินการแจ้งในไลน์กลุ่มประกวดผ้าแต่ละภาค ๒. จังหวัดเตรียมความพร้อมส่งเรื่องบรรจุภัณฑ์จริง (packaging) และเรื่องเล่า (storytelling) ของผ้าและงาน หัตถกรรมที่เข้ารอบระดับประเทศ มาเพิ่มเติม	
๒.	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในประเด็นข้อเสนอของสำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน	๑. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและรวบรวม ข้อมูลการสร้างฐานการเรียนรู้ การจัดเก็บและการใช้ ประโยชน์ครุภัณฑ์ตามโครงการของพื้นที่ CI M ๒. ควรทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินศักยภาพพื้นที่ โดยกำหนดคำอธิบายในแต่ละตัวชี้วัด และเกณฑ์การ พิจารณาและให้คะแนนให้มีความชัดเจน ๓. ในอนาคตหากมีการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๓.๑ การคัดเลือกพื้นที่ต้องให้ความสำคัญกับศักยภาพและ ความพร้อมของพื้นที่เป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๒ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการใน แต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน ๓.๓ การสนับสนุนครุภัณฑ์ต้องพิจารณาความต้องการ ใช้งาน ความพร้อม และความสอดคล้องกับบริบทของ สภาพพื้นที่เป็นสำคัญ ๓.๔ กำหนดแนวทางและวิธีการในการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้มีความชัดเจน	
๓.	สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการ พัฒนาชุมชนในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สตร.)	๓.๑ การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ความต่อเนื่อง (การดูแล ความร่วมมือ งบประมาณ ฯลฯ) - นำวาระปัญหาครัวเรือนเข้าแผน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือข้อบังคับงบประมาณ.รายจ่าย ของท้องถิ่น - ตำบลเข้มแข็ง ๓.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ความเสี่ยง : เสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็น พื้นที่ต้นแบบ (เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ การตลาด ต่อเนื่อง) พอกิน พอใช้ พออยู่ พอมีเงิน บุญ ทาน เก็บ ขาย ข่าย	

ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต	หมายเหตุ
๔.	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	<p>๑. ความท้าทายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนด ชำระ ระดับ ๕ = ๓๐% คิดจากหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. การดำเนินการใน ๒ เรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เงินรอตรวจสอบ ๓ ต.ค.๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</li><li>- การยืนยันตัวตนลูกหนี้ ๓๑ ต.ค.๖๕</li></ul> <p>ส่งเสริมให้สมาชิกสตรีสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตสำหรับเป็นแหล่งทุนและหลักประกันความมั่นคงในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างวินัยการออม</p>	
๕.	บริษัทประชารัฐรักสามัคคี	<p>๑. มีความตื่นตัวมากขึ้น</p> <p>๒. อยู่ระหว่างการปรับระบบการทำงาน</p> <p>๓. บทบาทของ พช. ในการเสริมพลังเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศ ทางการดำเนินงาน และการประสานระหว่างบริษัทประชารัฐ ฯลฯ กับกลุ่มเป้าหมาย</p>	

ลงชื่อ           ตุลารักษ์ คำวงศ์           ผู้สรุปการประชุมฯ  
(นางสาวตุลารักษ์ คำวงศ์)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ภาพถ่ายการติดตามรับฟังสรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน  
ผ่านระบบ TV พช.  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕  
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองอาจ จังหวัดลำปาง

